

ĐẢNG BỘ TỈNH TÂY NINH
HUYỆN ỦY TÂN CHÂU

*

Số 1302-CV/HU

*Tiếp tục tuyên truyền góp phần
ổn định tình hình an ninh, trật tự
trong thời gian tới*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tân Châu, ngày 31 tháng 8 năm 2018

Kính gửi:

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- UBND huyện,
- MTTQ, các đoàn thể huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/BTGTU, ngày 28/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau:

1- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, trong đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; trong đó, tập trung tuyên truyền trong công nhân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, trong giới trẻ, 6 nhóm nội dung sau:

+ Tuyên truyền các mục tiêu, quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2018 và cả nhiệm kỳ.

+ Khái quát, quá trình chuẩn bị, sự cần thiết, nội dung chủ yếu của dự thảo Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng; tuyên truyền giải thích làm rõ, dễ hiểu những vấn đề người dân còn băn khoăn, thắc mắc, những nội dung đang bị các thế lực thù địch, phản động lồng ghép thật giả, bịa đặt, xuyên tạc.

+ Tuyên truyền những nội dung liên quan đến Luật An ninh mạng và sự cần thiết ban hành Luật, mục đích, ý nghĩa của Luật, nhất là những vấn đề còn gây hiểu nhầm, bức xúc trong dư luận. Việc thông qua Luật An ninh mạng là nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đảm bảo tính hệ thống và phù hợp với từng thời kỳ; trong tuyên truyền chú ý cập nhật tư tưởng, quan điểm, chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước về an ninh mạng.

+ Tuyên truyền những quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với mục tiêu cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, xây dựng thể chế đột phá, đủ sức cạnh tranh quốc tế, tạo động lực phát triển cho các đặc khu, lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước, góp phần phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

+ Tuyên truyền để nhận diện các thông tin sai trái; chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn

của các thế lực thù địch, phản động, vạch mặt các đối tượng đầu sỏ, trực tiếp móc nối, tổ chức biểu tình, bạo loạn; phê phán, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng, nhân danh lòng yêu nước để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật.

+ Tuyên truyền làm rõ những vấn đề liên quan tới yếu tố nước ngoài, làm rõ những nội dung phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh, quan hệ đối ngoại.

2- Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm và hiểu rõ tình hình, không nghe kẻ xấu kích động, tham gia biểu tình; thường xuyên báo cáo tình hình về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) khi xuất hiện những diễn biến mới trên địa bàn.

3- Ban Dân vận Huyện ủy hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, Nhân dân theo nội dung định hướng của Huyện ủy; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân cảnh giác với các thông tin độc hại trên mạng xã hội, không nghe theo sự xúi giục, lôi kéo kích động của các phần tử xấu, không tham gia biểu tình, tụ tập gây rối, vi phạm pháp luật, lên án phần tử quá khích tiếp tay cho các đối tượng phản động, cơ hội chính trị lợi dụng, kích động, lôi kéo tại cộng đồng.

4- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng trong quần chúng nhân dân; định hướng các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ, các đoàn thể, Đài truyền thanh huyện tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm vận động, giáo dục, thuyết phục, giải thích để nhân dân, đặc biệt là giới trẻ hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và Đài truyền thanh huyện, nhóm Facebook, Zalo, đội ngũ công tác viên dư luận xã hội ... đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phản bác các luận điệu sai trái thù địch trên mạng Internet của địa phương; đồng thời đăng tải và chia sẻ tin, bài viết, video clip vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội.

Chủ trì phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt tinh thần Công văn này.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Như trên (t/h),
- Đài truyền thanh huyện,
- LDVP, CVNC,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

SANG-75

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Trần Văn Tiên